

Đời Sống Đấng Christ

Đám Đông Tung Hô Chúa Giê-xu

Giăng 12:12-19

**Câu Gốc
Thiếu Nhi**

“Hô-sa-na! Chúc phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên!” Giăng 12:13

**Câu Gốc
Nhi Đồng**

“Họ bèn lấy những lá kè ra đón Ngài, và reo lên rằng: Hô-sa-na! Chúc phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên!” Giăng 12:13

**Câu Chuyện
Kinh Thánh**

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

Có bao giờ các em được hứa hẹn điều gì đó và phải chờ đợi không? Các em có thấy rằng các em suy nghĩ quá nhiều về nó không? Các em có tưởng tượng nó sẽ như thế nào khi cuối cùng các em nhận được điều đã hứa với các em? Và khi các em nhận được lời hứa đó, nó khác với điều các em đã tưởng tượng hay không?

Chúng ta có thể đọc được đôi điều tương tự như thế trong Kinh Thánh. Các em có nhớ khi chúng ta bắt đầu học sách Giăng, chúng ta nói về việc dân Do Thái phải chờ đợi lời hứa từ Đức Chúa Trời trong suốt một khoảng thời gian dài như thế nào hay không? Họ đang chờ đợi Đấng Mê-si. Đấng Đức Chúa Trời hứa ban. Các em có nhớ Đấng được hứa ban đó là ai không? Đấng Mê-si, hay Đấng được Đức Chúa Trời hứa ban, đó chính là Chúa Giê-xu! Dân Do Thái phải chờ đợi Đức Chúa Trời ban Đấng Mê-si trong rất nhiều năm. Họ đã chờ đợi hàng trăm năm! Trong ngàn ấy năm, một số người Do Thái bắt đầu suy nghĩ mọi việc sẽ diễn ra thế nào khi Đức Chúa Trời sai Con của Ngài xuống. Họ mơ ước và mong đợi một chiến sĩ cỡi trên con ngựa chiến và dẫn dắt họ trong trận chiến và đặt họ vào thế thượng phong. Họ không muốn tin rằng Đức Chúa Trời đã sai đến họ một người như Chúa Giê-xu. Ngài không phải là chiến binh. Ngài đi khắp nơi dạy dỗ và chữa bệnh. Họ đã không tưởng được Đức Chúa Trời lại hành động theo cách này. Họ mong đợi một người ngồi trên ngai vàng kia mà.

Tuy nhiên, cũng có những người khác biết rằng Chúa Giê-xu chắc hẳn phải đến từ Đức Chúa Trời bởi vì không một ai có thể làm được những điều Chúa Giê-xu làm mà người đó không đến từ Đức Chúa Trời! Chúa Giê-xu đã chữa lành một người mù. Chúa Giê-xu đã khiến người què bước đi. Và Chúa Giê-xu đã gọi La-xa-rô từ cõi chết sống lại. Và đây là những người đã nghe tin Chúa Giê-xu đang trở vào

**Mục Đích
Bài Học**

Để hiểu được rằng ít khi Chúa Giê-xu làm theo cách chúng ta nghĩ.
Để hiểu được rằng Chúa Giê-xu đến để cứu chúng ta bằng cách phó sự sống Ngài cho chúng ta.

thành. Hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu đã phải bỏ đi bởi vì những người lãnh đạo đang cố giết Ngài. Chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu bỏ đi ngay đúng thời điểm, hay nói cách khác, Ngài không bị bắt bởi chưa phải là thời điểm để điều đó xảy ra. Vậy thì, các em thử nghĩ tại sao Ngài quay trở lại Giê-ru-sa-lem? Nếu các em còn nhớ bài học tuần trước, Lễ Vượt Qua sắp diễn ra tại Giê-ru-sa-lem. Chúa Giê-xu muốn ở trong thành Giê-ru-sa-lem để vâng phục Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu biết rằng Ngài phải đón Lễ Vượt Qua, kỳ Lễ mà Đức Chúa Trời giải cứu dân sự Ngài khỏi cảnh nô lệ ở Ê-díp-tô. Có một lý do khác mà Chúa Giê-xu trở lại thành Giê-ru-sa-lem. Chúa Giê-xu biết rằng đã đến đúng thời điểm.

Ngay hôm sau bữa ăn tối đặc biệt của Chúa Giê-xu với bạn Ngài, vào một Chúa Nhật, Ngài bắt đầu đi đến thành Giê-ru-sa-lem với các môn đệ Ngài. Tin đồn lan ra rằng Chúa Giê-xu đang đến. Những người cũng đến để đón Lễ Vượt Qua chạy đi tìm những lá kè. Lá kè là một dấu hiệu của chiến thắng và khai hoàn! Họ cầm những lá kè và chạy đến đón Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đang cỡi trên một con lừa. Khi Chúa Giê-xu đến, họ vẫy những nhánh kè và hô to hết lần này đến lần khác: “Hô-sa-na! Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên!”

Các em có biết “Hô-sa-na” nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là “xin giải phóng chúng con” hoặc “Xin cứu giúp chúng con.” Đây là những người nhận biết rằng Chúa Giê-xu chắc hẳn phải đến từ Đức Chúa Trời, nhưng họ vẫn nhìn sự việc hơi khác một chút. Họ cũng đang tìm kiếm một vị vua trên ngai vàng, nhưng họ nghĩ rằng chắc chắn Chúa Giê-xu là Đấng ấy. Họ không nhận thức được rằng Ngài sẽ giải cứu họ, nhưng không bằng con đường chiến tranh. Đó phải là một Con Chiên phải chết trong Lễ Vượt Qua. Chúa Giê-xu sẽ giải cứu họ bằng cách chết thay cho họ. Và điều lạ lùng ở chỗ hơn bốn trăm năm trước, một tiên tri đã nói rằng* vua của họ sẽ cỡi trên một con lừa mà đến với quyền năng để giải cứu!

Nếu Chúa Giê-xu không đến đánh trận để cứu chúng ta, vậy Ngài đến để giải cứu chúng ta khỏi điều gì? Ngài đến để giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta thấy đều phạm tội và đáng phải chết, nhưng Chúa Giê-xu chết thay cho chúng ta trong khi chúng ta còn trong tội lỗi. Chúa Giê-xu chết thay cho tôi và Ngài chết thay cho các em. Ngài đã chiến thắng! Các em sẽ chào đón Ngài vào đời sống các em hôm nay, giống như đoàn dân chào đón Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem hay không?

Làm những lá cờ tam giác “Hô-sa-na,” giống như những đội bóng dùng để cổ vũ các cầu thủ của họ. In câu Kinh Thánh, hoặc chỉ đơn giản chỉ in chữ “Hô-sa-na,” trên những lá cờ tam giác làm từ giấy thủ công.

Hãy cầu nguyện cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài không sai Chúa Giê-xu đến với vai trò là một vị vua chỉ đến để sống và chết và thay đổi đôi điều cho một số ít người. Cảm ơn Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-xu đến để giải cứu chúng ta bằng cách chết đền tội thay chúng ta.

* Xa-cha-ri
9:9-10

**Trò Chơi
Câu Gốc**

Cầu Nguyện

Chuẩn Bị Cho Tuần Tới

Bài 28
Hạt Lúa Mì
Giảng 12:20-26

Bài Học Cho Thiếu Nhi

Ngợi Khen Chúa Giê-xu

Hát: “Ngợi khen Ngài, Hãy ngợi khen Ngài hỡi các em thơ”

Dạy: Các em có nhớ bữa ăn tối đặc biệt mà Chúa Giê-xu đã dùng với các bạn Ngài là Ma-ri, Ma-thê và La-xa-rơ hay không? Ma-ri thoa một lọ dầu thơm quý lên chân Chúa Giê-xu. Ngày hôm sau bữa tối tuyệt vời ấy, Chúa Giê-xu rời làng Bê-tha-ny. Làng Bê-tha-ny là nơi mà Ma-ri, Ma-thê và La-xa-rơ sống. Chúa Giê-xu và các môn đệ Ngài đi về phía thành phố Giê-ru-sa-lem. Điều đặc biệt sắp xảy ra trong thành và Chúa Giê-xu cần phải đến đó.

Cũng có những người khác đến thành Giê-ru-sa-lem nữa. Những người này cũng vào thành nhân một sự kiện đặc biệt trong tuần lễ ấy. Những người này đến từ nhiều nơi khác nhau và nhiều người trong số họ có thể đã thấy Chúa Giê-xu chữa bệnh. Có người trong số họ gặp Chúa Giê-xu trên đường hoặc đã thấy Ngài đi từ xa bởi vì họ bắt đầu loan báo cho mọi người là Chúa Giê-xu đang đến!

Khi đoàn dân nghe tin Chúa Giê-xu đang đến, họ bắt đầu tìm những cành lá to lớn gọi là “những lá kè.” Đúng lúc Chúa Giê-xu đến cổng thành, đoàn dân thật hào hứng. Họ vẫy những nhánh lá kè trên không. Họ thốt lên những điều tuyệt vời về Chúa Giê-xu. Họ ngợi khen Chúa Giê-xu. Ngợi khen một ai đó là nói với họ các em nghĩ họ tuyệt vời như thế nào. Họ nghĩ Chúa Giê-xu thật tuyệt vời! Ngài quả thật tuyệt vời!

Các em có thể ngợi khen Chúa Giê-xu giống như đoàn dân ở thành Giê-ru-sa-lem đã làm không? Các em có thể nói với Ngài rằng các em nghĩ Ngài thật tuyệt vời hay không? Các em có thể làm điều đó bằng cách nói ra. Các em có thể hát những bài hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Thậm chí các em có thể nói với Ngài khi các em cầu nguyện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-xu, Ngài thật tuyệt vời. Ngài đã tạo dựng nên mọi vật và Ngài biết hết tất cả mọi điều về con. Ngài còn đến để chết thay cho con nữa. Cảm ơn Chúa.

Sinh Hoạt

- Cung cấp giấy tô màu và ô chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay.
- Làm những nhánh lá kè từ giấy thủ công màu xanh lá, những ống màu xanh và keo dán. Cắt một chiếc lá bằng giấy thủ công màu xanh và dán một cái ống vào phía sau chiếc lá đó. Rọc những khe hở trên lá tương tự như những nhánh lá kè.
- Diễn lại câu chuyện và bảo học viên của bạn vẫy những nhánh cỏ và hát bài hát ngợi khen khi "Chúa Giê-xu" bước vào. Lấy một con ngựa trúc tượng trưng cho con lừa. Thậm chí bạn có thể chuẩn bị trước để các học viên của bạn diễn câu chuyện này như một vở kịch cho ba mẹ chúng xem.
- Làm những bích chương "Hô-sa-na." Phải bảo đảm rằng chúng bao gồm nghĩa "Xin cứu giúp chúng con" hoặc là "Xin giải phóng chúng con."
- Làm một chú ngựa rôi từ chiếc vớ màu nâu hoặc vải bố màu nâu.
- Xem một đoạn phim về một cuộc vào thành khải hoàn.
- Trên giấy in, hoặc cuộn giấy thấm, hay dùng phấn viết trên hành lang bên ngoài, nhờ học viên của bạn mô tả lại câu chuyện, từ lúc Chúa Giê-xu rời làng Bê-tha-ny cho đến cuộc vào thành đầy khải hoàn.